

พบคุณไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์หมายเลข B50 ในงาน มหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 30



หนึ่งในช่องทางการลงทุนที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จได้เร็วขึ้นคือการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าที่แต่ละปีมีจัดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งข้อดีของงานแสดงสินค้าคือการได้พบปะพูดคุยกับนักลงทุนที่หลากหลาย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอันจะเป็นช่องทางในการเติบโตและขยายโอกาสทางธุรกิจได้มากขึ้น

ThaiFranchiseCenter.com ในฐานะที่เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมธุรกิจแฟรนไชส์ที่ใหญ่ที่สุดในไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญและได้ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมงานอีเวนต์ต่างๆที่จัดขึ้นมาโดยตลอด ล่าสุดได้เข้าร่วมมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ ครั้งที่ 30 ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2562 ณ บริเวณเวสต์เกต ฮอลล์ ชั้น 4 เซ็นทรัลเวสต์เกตบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี

เอกลักษณ์ของงานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพครั้งที่ 30 มีสิ่งที่น่าสนใจในงานไม่แพ้การจัดงานในครั้งที่ผ่านมา โดยมีการเปิดตัวแฟรนไชส์ใหม่ๆมากมาย รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมแฟรนไชส์ชั้นนำจากทั่วประเทศมาไว้ในงานเดียวเป็นโอกาสสำคัญที่ผู้สนใจจะได้เข้าไปค้นหาไอเดียในการลงทุน ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์อันดีสำหรับบุคคลทั่วไปงานมหกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพยังเป็นเวทีสำคัญในการต่อยอดธุรกิจของผู้ลงทุนเองให้ดีขึ้นได้อีกด้วย

ภายในงานมีกิจกรรมบนเวทีและการให้ความรู้ด้านการทำธุรกิจจากเหล่าแฟรนไชส์ชั้นนำที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาถ่ายทอดความรู้พร้อมด้วยโปรโมชั่นที่น่าสนใจในงานอีกเป็นจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการและคนที่ต้องการมีธุรกิจของตัวเองได้มาพบปะพูดคุยกันภายในงานนี้

ในโอกาสนี้ทางไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการจัดงานในครั้งนี้โดยผู้สนใจสามารถพบกับคุณไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้ที่หมายเลข B50 ซึ่งในวันที่ 7 มีนาคม เวลา 14.00 น.จะมีการ Live สดผ่าน Facebook ให้ทุกท่านได้ติดตามบรรยากาศภายในงานและบูธสินค้าต่างๆ ที่น่าสนใจ พร้อมกันนี้ที่บูธของไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้เตรียมพร้อมโปรโมชั่น ของขวัญ และรางวัลน่าสนใจต่างๆไว้เป็นจำนวนมาก รวมถึงยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้ามาสอบถามข้อมูลด้านการลงทุน และคอร์สเรียนที่น่าสนใจต่างๆ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะทำให้ผู้ที่ต้องการมีธุรกิจของตัวเอง สามารถเริ่มต้นการลงทุนได้ง่ายมากขึ้น

สำหรับท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานสามารถเข้าไป ดูรายละเอียดได้ที่ goo.gl/q2rXl9
หรือโทร.02-1019187